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สวัสดีปีใหม่ 2568 ชาวสรีรวิทยาทกุทา่นคะ่ 

          เริ่มต้นฉบับใหม่ด้วยการแนะน าคณะกรรมการบริหารสรีรวิทยาสมาคมชุดใหม่ (2567-2569) ท่ีเพิ่งเลือกตัง้กนัใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีปลายปี 2567 กันท่ีขอนแก่นนะคะ คอลัมน์เปิดงาน-เปิดใจ “บทสัมภาษณ์
ศาสตราจารย ์ดร.วิฑรู แสงศริสิวุรรณ” นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยคนใหม่ซิง ๆ กนัเลยนะคะ พวกเราจะได้
ทราบแนวนโยบายการบริหารสมาคมของเราและเคล็ดลบัความส าเร็จดา้นอ่ืน ๆ ของท่านนายกอีกดว้ยค่ะ บทความ
วิชาการ เรื่อง “มลพิษทางอากาศและการแกปั้ญหา PM2.5 จากอดีตสู่ปัจจบุนั” ในตอนท่ี 2 โดย ดร.เอกชา มลูวิริยกิจ 
เขา้กับฤดูกาลอากาศแห้งและก าลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนีเ้ลยค่ะ นอกจากนั้นยังมีข่าวสารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ข่าวงานการ
ประชุมวิชาการ ข่าวแวดวงสมาชิก สรุปการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาคร้ังที่ 51 ประจ าปี 2567 และการจัด
โครงการของสมาคมร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ประจ าปี 
2567 ในกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นสรีรวิทยาการออกก าลงักายกบัการสรา้งเสริมสขุภาพแบบองคร์วมใน
ผูส้งูอาย”ุ และปิดทา้ยดว้ยบทความพเิศษ “รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทยป์ระจ าปี 2024” จากกอง
บรรณาธิการอีกดว้ยนะคะ 

        ในวาระนี้กองบรรณาธิการมีสมาชิกเพิ่มเติมแต่ยังคงตั้งใจอย่างเต็มที่ในการน าเสนอข่าวและสาระต่า ง  ๆ ที่มี
ประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสรี รวิทยาสมาคมฯ ของ
พวกเรานะคะ





กล่าวแนะน าตวัใหก้ับสมาชกิสมาคมอยา่งสังเขป1
ผมเป็นอาจารย์ประจ าที ่ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมมีโอกาสเข้า
มาช ่วยงานสร ีรว ิทยาสมาคมคร ั ้ งแรกในฐานะ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายสถานที่ในการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ FAOPS 2015 ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพ ในช่วงจัดเตรียมงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 ครับ

แรงบันดาลใจที่ท าให้ตัดสินใจเข้ารับต าแหน่งนายก

สมาคมคนใหม่
2

คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการท า
หน้าที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมครับ การที่ผมได้
ร่วมงานกับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านตั้งแต่วาระของ
ท่านนายก ศ.ดร.ยุพา คู ่คงวิร ิยพันธุ ์ รศ.ดร.พญ.
วัฒนา วัฒนาภา และ ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ 
ท าให้ได้เร ียนรู ้แนวคิดและวัฒนธรรมที ่ด ีในการ
ท  า ง า น  น อ ก จ า ก น ี ้  ก า ร ไ ด ้ ร ่ ว ม ง า น ก ั บ
กรรมการบร ิหารสมาคมท ่ านอ ื ่ น  ๆ  และได้
ประสานงานกับสมาชิกจากหลายสถาบัน ท าให้รับรู้
ได ้ว ่าสมาคมสามารถท าหน้าที ่เป็นศูนย์รวมของ
นักวิชาการที่ดีและสามารถมอบคุณค่าให้กับสังคมใน
วงกว้างได้ด้วยเช่นกันครับ 

แผนงานส าคัญอะไรบ้างที่ตั้งใจผลักดันในช่วง

ของการด ารงต าแหน่ง 
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ปัจจุบัน สสท. เป็นองค์กรที ่มีบทบาทในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการและมีกิจกรรม

บางส่วนที่ให้ความรู้เชิงวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไป ผม

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารสรีรวิทยาให้

เข้าถึงสังคมวงกว้าง การน าแนวคิดของวิทยาศาสตร์

เพ่ือสังคม เช่น การท าให้ประชาชนเข้าใจว่าสรีรวิทยา

ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร หรือช่วยสร้างความตระหนัก

รู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื ่อ

ป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน เรื่องที่สอง คือ การส่งเสริม

ให้ Journal of Physiological and Biomedical 

Sciences ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของสมาคมเป็นที่

ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ ้น ให้อาจารย์และ

นักศึกษาสามารถน าผลงานว ิจ ัยมาเผยแพร่เพ ื ่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการส าเร็จการศึกษา

ครับ และอีกหนึ่งเรื่อง คือ การผลักดันให้สมาคมเป็น

ที ่รู ้จักในแวดวงวิชาการและการมีส่วนร่วมของนัก

สรีรวิทยาจากสถาบันที่เปิดใหม่ 



มีแผนอย่างไรในการสื ่อสารและส่งเสริมให้

สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น
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สรีรวิทยาสมาคมมีช่องทางในการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกของสรีรวิทยาสมาคมผ่าน จดหมายข่าว (Newsletter) 

กับ อีเมล์ pst.secretary@gmail.com นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ (pst.or.th) และ Facebook (Physiological Society of 

Thailand - สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย) เพื่อบอกเล่ากิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ผม

คิดว่าการสื่อสารทัง้ 4 ช่องทางที่กล่าวมาช่วยให้สมาคมสามารถส่งข่าวให้สมาชิกทราบได้ค่อนข้างครอบคลุม โดยสมาชิกทุก

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสมาคมให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้ทาง 

pst.secretary@gmail.com หรือ ส่งข้อความเข้าทาง Inbox ของ Facebook ได้อีกเช่นกัน 

          อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ การที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดนี้ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสถาบันที่ หลากหลาย

ขึ้น กรรมการบางท่านเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ บางท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากสถาบันเปิดใหม่ และกรรมการจ านวน 3 ท่าน เพิ่ง

เคยร่วมงานกับสมาคมเป็นครั้งแรก ดังนั้นผมคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของสถาบันต่าง ๆ และของสมาคมไป ยัง

สมาชิกน่าจะชักชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับ 

สิ่งที่อยากฝากถงึสมาชกิสมาคมทุกคน6

ในนามของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจให้พวก
เราเข้ามาท างานให้สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการชุดนี้จะท างานอย่างทุ่มเทใน
การบริหารสมาคมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
สรีรวิทยาสมาคมและสังคมในวงกว้างต่อไปครับ



ความเดมิจากตอนที่ 1  

ในตอนที ่แล ้วท่านผู ้อ ่านน่าจะ

ทราบความน่ากลัวของ PM2.5 ว่าเป็นฝุ่น

ที่มีขนาดเล็กและสามารถแพร่ไปได้ลึกถึง

ถุงลมปอดเข้าสู่กระแสเลือดไปก่อความ

ผิดปกติต่ออวัยวะภายในต่างๆ ท าให้เกิด

การสร้างสารอนุมูลอิสระและเกิดการ

อักเสบ น าไปสู่การเกิดโรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งปอด และโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมทั้งทราบหลักการใน

การเลือกใช้เครื่องมือป้องกันฝุ่น PM2.5 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในตอนนี้ผู้เขียนจะ

ได้กล่าวถึงความส าคัญของการแก้ปัญหา

มลพิษทางอากาศระดับโลก รัฐบาลไทย

ควรจัดสรรงบเท่าไรในการจัดการเรื ่องนี้

และความคืบหน้าเรื ่อง ‘พ.ร.บ. อากาศ

สะอาด’ มาตรการใหม่ในการควบคุม

มลพิษทางอากาศ

ท าไมทัว่โลกถึงยงักังวลเรือ่งมลพิษทางอากาศ

อย่างที่ได้เล่าไว้ในคราวที่แล้วว่า แม้ทั่วโลกจะตื่นตัวเรื่องภัยจากฝุ่น 

PM2.5 และหลายประเทศออกนโยบายควบคุมมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดขึ้น

แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับพุ่งสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 2-3 ล้านคน ปรากฏการณ์ที่ดู

เหมือนจะขัดแย้งกันนี ้สะท้อนให้เห็นว่า ปริมาณฝุ่นที่พวกเราใช้อ้ างอิงใน

ปัจจุบันอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีพอส าหรับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ 

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น ฝุ ่นจากป่าดิบกับฝุ ่นจากนิคมอุตสาหกรรมใน

ปริมาณที่เท่ากัน ส่งผลต่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื ่ องจาก

องค์ประกอบของสารพิษในฝุ่นมีที่มาและปริมาณท่ีต่างกัน

อนุภาคฝุ ่นหนึ ่ง ๆ ประกอบด้วยสารเคมีนับร้อยชนิด ด้วยความ

ยุ่งยากในการวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ่นแต่ละชนิด จึงท าให้การศึกษา

ระบาดวิทยาของโรคท่ีเกิดจากมลพิษชนิดต่างๆจึงเป็นไปได้ยากและไม่สะท้อน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจ

ไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของปัญหาได้อย่างแม่นย า ปัญหานี ้ก าลังเป็นที่

ตระหนักในระดับนานาชาติ แม้แต่ในประเทศที่มีคุณภาพอากาศดีอย่าง

สหรัฐอเมริกา หน่วยงานที่ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพอากาศก าลังถกเถียงถึง

แนวทางการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีใน

อากาศ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญก าลังทบทวนข้อก าหนดการปล่อยสารพิษและ

มาตรการควบคุมมลพิษแต่ละชนิดใหม่ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที ่ศึกษา

ผลกระทบของสารพิษต่อร่างกายอย่างละเอียดมากขึ ้น นี ่จึงเป็นเหตุผลที่

องค์กรระดับโลกอย่าง UN WHO และอีกหลายองค์กรยังคงให้ความส าคัญกับ

การติดตามและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง



โรคมะเรง็ปอด หอบหดื ภมูแิพ้ก าเรบิ หวัใจขาดเลือด

เป็นเพราะฝุน่PM2.5 จริงไหม

 ความน่ากลัวของฝุ่น PM2.5 อยู่ที่เราไม่รู้ว่าข้าง

ในมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง เมื่อลองดูองค์ประกอบหลักๆ เราจะ

พบสารประกอบคาร์บอนอินทรีย์ ไนเตรต ซัลเฟต เกลือ

และคาร์บอนบริสุทธิ์ แต่ที่น่ากังวลคือสารพิษอย่างพอลิอะ

โรมาตกิไฮโดรคารบ์อนและโลหะหนักที่แม้มีปริมาณน้อยแต่

อันตรายร้ายแรง

          ความหลากหลายของสารปนเปื้อนในฝุ่น PM2.5 

ส่งผลต่อร่างกายต่างกันไปตามองค์ประกอบและปริมาณที่

ได้รับ ในระยะสั้นอาจเกิดอาการแพ้ ระคายเคืองตา จมูก 

ผิวหนัง หรือเยื่อบุทางเดินหายใจและผนังหลอดเลือดถูก

ท าลาย ท าให้เกิดการอักเสบฉับพลัน หากสัมผัสเป็น

เวลานาน อาจน าไปสู่การเสื่อมของสมรรถภาพปอดและ

ระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงหลาย

ชนิด เช่น มะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด 

และโรคหัวใจและหลอดเลือด เห็นได้ชัดว่าการจะเข้าใจ

ผลกระทบของฝุ่นPM2.5 ต่อสุขภาพนั้นซับซ้อน ควรมี

การศึกษาทั้งความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมี

ของฝุ่นPM2.5และเข้าใจถึงมิติเชิงผลกระทบต่อสุขภาพ 

"ถ้าไม่รู้ว่าอะไรอันตราย ก็ก าจัดทั้งหมดดีไหม?" แนวคิดนี้

น าไปสู ่การออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศใน

หลายประเทศ โดยเฉพาะในจีนที่สามารถลดปริมาณฝุ่น 

PM2.5 ได้อย่างเห็นผล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขปริมาณฝุ่นที่

ลดลงอาจไม่ได้สะท้อนถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เพราะ

สารเคมีในฝุ่นที่มีปริมาณลดลงอาจเป็นสารที่ไม่ก่อให้พิษ

ในขณะที ่สารเคมีที ่ เป็นอันตรายจริงๆ อาจยังคงอยู่

ถึงแม้ว่าปริมาณฝุ่นภาพรวมจะลดลง 

ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้นจากการร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่จะกล่าวใน

หัวข้อถัดไป แต่ควบคุมแบบเหมารวมฝุ่นPM2.5มีแนวโน้ม

ส าเร็จได้ยากเนื ่องจากมาตรการควบคุมนั ้นจะส่งผล

กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างรุนแรง ไม่ว่า

จะเป็นต้นทุนอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรที่

อาจพุ่งขึ้นจากการห้ามเผา หรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

ชุมชนที่ต้องใช้การเผาในที่โล่งในการด ารงชีพ เป็นต้น จาก

ตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการควบคุมฝุ่นPM2.5แบบเหมารวม

นั ้นหากด าเนินการโดยไม่ระวังจะท าให้มูลค่าต้นทุน

อุตสาหกรรมอาจสูงขึ้นยิ่งกว่ามูลค่าค่ารักษาพยาบาลที่

ลดลงได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นควบคุมเฉพาะสารพิษบางชนิดที่

เป็นอันตรายจริงๆจากแต่ละต้นตอน่าจะเป็นทางออกที่

สมดุลกว่าและเป็นรูปธรรมกว่า

ปัจจุบันมีการศึกษาที่ช่วยให้เราเข้าใจอันตรายจาก
ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ลึกขึ้น งานวิจัย
ล ่ าส ุดของกล ุ ่ มผ ู ้ เข ียนได ้ค ้นพบว ่าสารประกอบ
hexavalent chromium เป็นสารพิษในฝุ่น PM2.5 ที่
น าไปสู่การอักเสบแบบฉับพลันของเซลล์เยื่อบุผิวทางเดิน
หายใจภายใน 24 ชั่วโมง คาดว่าสารพิษชนิดนี้น่าจะเป็น
ตัวการที่ท าให้เกิดการระคายเคืองคอและอาการไออย่าง
ฉับพลัน ในวันที่ปริมาณฝุ่นPM2.5สูง งานวิจัยนี้ยังแสดง
ให้เห็นว่าสารเคมีที่คาดว่ามีพิษกลุ่มอื่นนั ้นไม่ส่งผลต่อ
เซลล์ในระยะสั้น คาดว่าจะส่งผลต่อสุขภาพในลักษณะอื่น 
เช่นอาจจะท าให้เซลล์กลายพันธุ ์ในระยะยาว  ความรู้
เหล่านี ้จะช่วยให้การก าหนดนโยบายควบคุมมลพิษมี
ประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น

Hexavalent Chromium (Cr(vi)) บนฝุ่นPM2.5 ท าลายเซลล์เยื่อบุผิว

ทางเดินหายใจอยา่งฉับพลันเมื่อเทียบกับฝุ่นที่ปราศจาก Chromium

(Moonwiriyakit A, et al., Environ Toxicol Pharmacol. 2024 
Apr;107:104416)



อากาศบริสุทธิ์ของคนไทยกี่โมง? ฝุ่นมาแล้วนะแต่กฎหมาย

มาหรือยัง?

พระราชบัญญัติอากาศสะอาดถือเป็นความหวังใหม่

ของสังคมไทยในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยในปี 

2567 นี้ ร่างพระราชบัญญัติได้รับการตอบรับจากรัฐสภา

อย ่างเป ็นเอกฉ ันท ์และอย ู ่ ระหว ่างการพิจารณาโดย

คณะกรรมาธิการ นับเป็นปีที ่มีความคืบหน้ามากในเรื ่ อง

พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดของคนไทย ในส่วน

ของพ.ร.บ.นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การใช้

นโยบายทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดมลพิษ การใช้บทลงโทษ

และเรียกปรับกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ละเมิด การจัดตั้ง

พนักงานรักษาอากาศสะอาด และการจัดตั้งหน่วยอากาศ

สะอาดระดับท้องถิ่น มีความเป็นไปได้สูงที่การพิจารณาจะ

เสร็จเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนเพื่อออก

พ.ร.บ.ได้ภายในปีพ.ศ. 2568

อย่างไรก็ตามพ.ร.บ.เป็นเพียงเครื ่องมือหนึ ่งให้

ประชาชนได้เลือกใช้เท่านั้น พ.ร.บ.ไม่อาจบังคับใช้ได้หาก

ประชาชนไม่เข้าใจสิทธิและกฎหมาย เช่นกันอากาศไม่อาจ

สะอาดได้หากประชาชนขาดความเข้าใจอันตรายของมลพิษ

และยังขาดจิตส านึกต่อสังคม ดังนั้นการสร้างความตระหนัก

ถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศนั้นยังเป็นเรื่ องที่

ส าคัญ 

          แม้ว่าพ.ร.บ. จะเป็นความหวังของคนไทยในการ
ควบคุมปริมาณ PM2.5 ในอากาศ แต่อย่างที ่กล่าวไว้ใน
บทความข้างต้นว่าการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 แบบเหมารวมทั้งก้อนฝุ่นนั้นอาจจะ
ส่งผลกระทบใหญ่ต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ควรมีการจัดท ารายการ
มลพิษท่ีต้องควบคุมโดยพิจารณาจากระดับความเป็นพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
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Save the date!!! งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ประจ าปี 2568 ที่
จะถึงนี้นั้นจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “Gateway to Wellness: Physiological 
Perspectives” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 ณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจจากทั่วโลกได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ล่าสุดด้าน
สรีรวิทยาและบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ พบกับการบรรยายพิเศษ workshop และกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
มากมาย ที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์สรีรวิทยา และการค้นพบที่ช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจในสรีรวิทยา ขอเชิญ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งความรู้และอนาคตของสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://pst2025.sci.psu.ac.th



ในปี 2568 ที่จะถึงนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Inter-Medical School 
Physiology Quiz (IMSPQ 2025) ครั้งที่ 21 โดยจัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย งานมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-
18 กรกฎาคม 2568 ก าหนดการได้อัพเดตมาแล้วคือเริ่มเปิดให้
ลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2568

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาไทย 2,400 บาท
หากลงทะเบียนในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2568 จะ
ปรับเป็น 3,000 บาท  และหากเพิ่ม accommodation จะเพิ่มอีก
600 บาท ในวันแรกจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ส่วน
ว ั นท ี ่  2 จะ เป ็นการแข ่ งข ั น  Written Examination และมี  
Refresher Courses ตามด้วย Cultural Night และในวันสุดท้าย
จะเป็นการแข่งขัน Oral Examination - Semifinal และ Final 
Rounds และปิดงาน โดยมีรางวัลทีมมอบให้แก่ทีมผู้ชนะอันดับ 1
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบ
สุดท้ายเป็นจ านวนเงิน 10,000, 7,500 และ 5,000 บาทตามล าดับ
และรางวัลรายบุคคลมอบให้แก่ผู้ได้ 10 อันดับแรกในรอบข้อเขียน 
โดยล าดับที่ 1-3 ได้ 3,000 บาท ล าดับที่ 4-10 ได้ 1,000 บาท
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://imspq2025.md.chula.ac.th/

https://imspq2025.md.chula.ac.th/


ข่าวแวดวงสรีรวิทยา









การประชุมครั้งนี้มีสถาบันเจ้าภาพคือ สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วม กับ
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2567 ณ คอน
เวนชั่น 12 โรงแรมอาวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนแวนชั่น ได้รับความสนใจจากผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งสิ้น 148 คน เป็น
สมาชิกสรีรวิทยาสมาคม 67 คน ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานดีเยี่ยมโดยเฉพาะการต้อนรับ
และความเป็นมิตรของเจ้าบ้าน

เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ปาฐกถา อวย เกตุสิงห์ โดย Prof. Pongrak Sribanditmonkol เรื่อง Functional 
Food and Health Opportunity and Challenger for the Future Trend ปาฐกถา ดิถี จึงเจริญ เรื่อง Mitochondrial 
Dynamics as Novel Interventional Target in NCD: Opportunities for Functional Food for Health Innovation
Symposium 2 เรื่อง บรรยายพิเศษ 7 เรื่องจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งการบรรยายจากนัก
สรีรวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นประจ าปี 2567

นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุมคืองานเลี้ยงกลางคืนทีน่อกจากพิธี
เปิดแล้วยังมีการเลี้ยงต้อนรับด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิต “ครูสรีรวิทยาอาวุโส” ที่สวยงามและสนุกสนานที่ครู
สรีรวิทยาอาวุโสและสมาชิกได้ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ รวมทั้งในพิธีปิดซึ่งมีการเลี้ยงอ าลาด้วยบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นจากการ
ประกาศผลรางวัลการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการท่ีนักศึกษาต่างก็ตั้งตารอคอยกันอีกด้วย  





ผลการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก
จ านวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง (การเสนอดว้ยวาจา จ านวน 11 เรื่อง และดว้ยแผน่ภาพ 19 เรื่อง) 

รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาระดับดุษฎีบัณฑิต 

ชนะเลิศ:

 นางสาววิชิดา เคารพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศอันดับ 1: 

           นางสาวอนงค์ณัฐ วงษ์ปาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองชนะเลิศอันดับ 2: 

           นางสาวณภัทรชนก หาญวารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ชมเชย: 

             Mr. Huatuo Huang คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  นายไพโรจน์ สุรประภาพิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาระดับมหาบัณฑิต  

ชนะเลิศ: 

            นายพิสิฐพงศ ์จารุรชัฎานนท ์จาก คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองชนะเลิศ:

           นางสาววศนิา วชัรนภาพนัธ ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองชนะเลิศอันดับ 2: 

           นายคมสนัติ ์อารามรกัษ ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ชมเชย: 

            นางสาวณฐันิชา สทุธวงค์ คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

            นายพงศกร ทวีทรพัย ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

            นางสาวโสภิตา วงษภ์เูขียว คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร





รางวัลการน าเสนอผลงานวจิยัดว้ยแผน่ภาพระดบัดษุฎบีัณฑติ 

ชนะเลิศ:

           นายเฉลิมเกียรต ิสวสัดี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1: 

นายบญัญพนต์ จนัโอ  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2:

นางสาวสดุารตัน ์รองปาน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รางวัลการน าเสนอผลงานวจิยัดว้ยแผน่ภาพระดบัมหาบณัฑิต  

ชนะเลิศ: 

นางสาวพิมสิร ิบวัฮมบรุา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1: 

นางสาวเสาวนีย ์แซจ่ง คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองชนะเลิศอันดับ 2:

นางสาวอรยา สนุา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ชมเชย: 

นายสิทธิวจัน ์หวงัวงศไ์พบลูย ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

นายอิทธิพล ยืนยง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางสาวพนิษฐา วงศใ์หญ่ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นายวฒุิชยั ปรีชากลุ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น

นางสาวสพุรรษา บวัแกว้ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น

พบกันใหม่ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 52 ประจ าปี 2568 ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2568 
ในหัวข้อ “Gateway to Wellness: Physiological Perspective”



ในปี 2567 สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติทุน
จากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(สสวทท) ให้จัดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ “การออกก าลัง

กายที ่ เหมาะสมกับโรคไม่ต ิดต่อเร ื ้อร ัง” โดยภาคว ิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2)      โครงการ “100 ปี สรีรวิทยาไทยส่งเสริมการเรียนรู้
         สรีรวิทยา” โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
        ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
        กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ (ภาควิชา 
        สรีรวิทยา คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ประสานมิตร) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกาย
กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู ้สูงอายุเพื่อให้ผู ้เข้า
อบรมสามารถน าความรู้ที ่ได้รับไปปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ ้นการ
อบรม โดยอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ
ต่อสมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกายให้สุขภาพดียั ่งยืน
ส าหรับผู้สูงอายุ และภารกิจพิชิตวัยด้วยยางยืด กิจกรรมนี้จัดขึ้น
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น. ที่หอประชุม 
ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 ตึก ศ.มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 121 คน



การจัดกิจกรรมครั ้งนี ้ได้ร ับความสนใจอย่างมาก
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการอบรมเกินจ านวนที่ขออนุมัติไว้ และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมมากถึง 4.92 เนื่องจาก
การบรรยายท าให้ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้มากขึ้นกว่าก่อน
ฟังการบรรยาย มีการฝ ึกปฏิบ ัต ิท  าให ้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงด้วยตนเองและอยากให้มีการจัดเป็นประจ า
ทุกปีในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น โภชนาการ การ
ชะลอความเสื่อม ความบาดเจ็บและโรคของผู้สูงอายุ 

ส าหรับสถาบันที่สนใจจะจัดโครงการบริการสังคมในปี 
2568 ทางสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (สสวทท) จะได้เปิดให้สมาคม มูลนิธิ หรือสถาบันทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ประจ าทุกปีโดยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนั้น
ผ่านทางสรีรวิทยาวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โปรดติดตาม
ข่าวต่อไป 



เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2024 ผล
ประกาศรางวลัโนเบลสาขาสรีรวิทยาและ
การแพทยถ์ูกมอบใหแ้ก่ศาสตราจารยว์ิก
เตอร ์อาร ์แอมบรอส (Victor R. Ambros) 
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แมสซาชเูซตส ์(UMass) และศาสตราจารย์
แกรี บี รฟัคนั (Gary B. Ruvkun) จาก
โรงพยาบาลทั่ วไปรัฐแมสซาชู เซตส ์
(Massachusetts General Hospital; 
MGH) จากผลงานการคน้พบ “ไมโครอาร์
เอ็นเอ” (microRNA; miRNA) ชนิดใหมแ่ละ
บทบาทในการควบคมุยีนหลงัการถอดรหสั 
(post-transcriptional gene regulation)
ซึ่งเป็นกลไกส าคญัของเซลลใ์นการควบคมุ
การแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล ์รวมถึงมนษุยด์ว้ย

ความส าคัญของการค้นพบไมโครอาร์เอ็นเอ

อย่างที่ทราบดีในทางสรีรวิทยานั้น ร่างกายประกอบด้วยเซลล์ที่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ท าหน้าที่
ต่างๆ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะธ ารงดุล (homeostasis) การท างานของอวยัวะตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมีการควบคมุ
การแสดงออกของยีนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปตามปกติ ไม่เปล่ียนแปลงไปตามสิ่ งแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) หากการควบคมุการท างานของยีนมีความผิดปกติ อาจน าไปสู่พยาธิ
สรีรวิทยาของโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคแพภู้มิตนเอง โรคทางระบบประสาท และโรคอ่ืน ๆ อีก
มากมาย การคน้พบไมโครอารเ์อ็นเอของนักวิทยาศาสตรท์ัง้สองท่านนี ้เป็นจุดเริ่มตน้ท่ีท า ให้เราไดเ้ขา้ใจ
บทบาทส าคญัของกลไกการควบคมุยีนหลงัการถอดรหสั ซึ่งชว่ยใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการท่ีเซลลใ์ช้ในการรกัษาสมดลุ
ทัง้กระบวนการพฒันาการและการตอบสนองตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ศาสตราจารย์วิกเตอร์ อาร์ แอมบรอส 

เกิดปี ค.ศ. 1953 (ซา้ย) ปัจจุบนัอายุ 72 ปี เป็นนัก
ชีววิทยาพัฒนาการ (developmental biologist) ชาว
อเมริกัน ท่านตีพิมพผ์ลงานการคน้พบ miRNA ครัง้แรกใน
ปี  ค .ศ .  1993 ซึ ่งถือ เป็นก ้าวส าคญัในวงการชีวว ิทยา
โมเลกุล

ประวัตผิูไ้ดร้บัรางวลั

ศาสตราจารย์แกรี บี รัฟคัน

เกิดปี ค.ศ. 1952 (ขวา) ปัจจุบนัอายุ 73 ปี เป็นนกั
ช ีวว ิทยาโม เลก ุลและศาสตราจารย ด์ า้นพ นัธ ุก ร รม ท่ี
Harvard Medical School ท่านเป็นผูค้น้พบ miRNA ชนิด
แรก (lin-4) และ miRNA ชนิดท่ีสอง (let-7) โดยผลงาน
ของเขาไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสาร Cell ในปี ค.ศ. 1993 
และ ค.ศ. 2000



ทั้งสองท่านเริ่มต้นศึกษากลไกการควบคุม
การแสดงออกของยีนระหว่างท าวิจัยหลังปริญญา
เอกในห้องปฏิบัติการของศาสตราจารย์ โรเบิร์ต
ฮอร์วิซ (Robert Horvitz) ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลใน
ปี ค.ศ. 2002 โดยใชห้นอนตวักลม (C. elegans) 
เป็นแบบจ าลองการศึกษา จากการศึกษานี ้พวก
เขาคน้พบว่า lin-4 และ let-7 เป็น miRNA ท่ีมี
บทบาทส าคญัในกระบวนการปิดการผลิตโปรตีน
หลงัการถอดรหสั

หลังจากนั้นท่านทั้งสองยังคงศึกษากลไก
ดังกล ่าวต ่อเน ื ่อง โดยศาสตราจารย ์ว ิก เตอร์  
แอมบรอส ได้ท าการวิจ ัยในห้องปฏิบัต ิการที่
สร้างใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และค้นพบว่า
การท างานของ lin-4 ไม่ไดเ้กิดตามกระบวนการ
ควบคมุยีนตามความรูเ้ดิมท่ีเคยทราบ แต่เกิดขึน้
ในระยะหลังจากกระบวนการแสดงออกของยีน
ผ่านการปิดการผลิตโปรตีน ขณะท่ีศาสตราจารย์
แกรี รฟัคนั ไดท้  าการวิจยัในหอ้งปฏิบัติการใหม่ท่ี
โรงพยาบาล MGH และตีพิมพผ์ลงานการคน้พบ
หนา้ท่ีและการท างานของ miRNA lin-4 ใน
วารสาร Cell จ านวน 2 บทความในปี ค.ศ. 1993 
อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวยังไม่ไดร้ับความ
สนใจมากนกัเน่ืองจากเป็นการศกึษาในหนอนตัว
กลม แตท่า่นก็ยงัคงท าการศกึษาตอ่ จนกระทั่งใน
ปี ค.ศ. 2000 ท่านไดตี้พิมพก์ารคน้พบ miRNA 
let-7 ซึ่งพบในสตัวห์ลายชนิดรวมถึงมนษุย์ การ
คน้พบนีไ้ดร้บัความสนใจอยา่งกวา้งขวางและชว่ย
ขยายขอบเขตความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของ 
miRNA ในกระบวนการทางชีววิทยาตา่ง ๆ มาก
ขึน้

บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอและการประยุกต์ใช้

ไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNA) เป็น non-coding RNA
ขนาดเล็กท่ีจบักับ mRNA เพื่อควบคมุการแสดงออกของยีนส์
ในระดับหลังการถอดรหัส (post-transcriptional gene 
regulation) หากการท างานของ miRNA ผิดปกติ อาจท าให้
เกิดการพัฒนาของเซลลแ์ละเนือ้เย่ือท่ีผิดปกติ หรือเกิดการ
กลายพนัธุท่ี์น  าไปสู่โรคทางพนัธุกรรม เช่น การสูญเสียการได้
ยินแตก่ าเนิด และโรคมะเรง็ชนิดตา่ง ๆ

การค้นพบไมโครอาร์เอ็นเอนอกจากจะช่วยขยายความรู้
ทางชีววิทยาพ้ืนฐานแล้ว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษา
โรค โดยเฉพาะโรคที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติของการแสดงออก
ของยีน เช่น การพัฒนายารักษาโรคมะเร็งที่มีเป้าหมายเฉพาะ 
(targeted therapy) หรือการใช ้miRNA เป็นตวับ่งชีท้าง
ชีวภาพ (biomarker) ในการวินิจฉยัโรคในระยะเริ่มตน้ 

ผลงานวิจัยรางวัลโนเบลในปีนี้จากศาสตราจารย์วิกเตอร์ 
แอมบรอส และศาสตราจารย์แกรี รัฟคัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท า
ให้เราเข้าใจในกระบวนการควบคุมยีนของเซลล์ และน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้านชีวว ิทยาและการแพทย์ ซึ ่งมี
ผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการวิจัยและการรักษาโรคในอนาคต

อ้างอิง 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2024/press-release/
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